



Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Thành Phố Aizuwakamatsu

Tầng 5, Tòa nhà Lion D'or Garden,
2-14 Sakae-machi, AizuWakamatsu, Tỉnh Fukushima
Điện thoại: 0242-27-3703 | Fax: 0242-27-3704
Email: mail@awia.jp | Website: <https://www.awia.jp>

Tin từ Hiệp Hội

Câu lạc bộ tiếng anh **FIND**

Hãy đến với câu lạc bộ tiếng anh FIND để gặp gỡ mọi người và trò chuyện bằng tiếng Anh. Đây là nơi bạn có thể luyện tập khả năng nói tiếng Anh của mình ở mọi trình độ.



Thời gian	Ngày 10 tháng 2 (T7) 10:00 ~ 11:30
Địa điểm	Aizu Keikodo, tầng 3 phòng 1
Đăng ký	mail@awia.jp Trước ngày 9 tháng 2 (T6)

* Sự kiện này chúng tôi yêu cầu người tham dự đeo khẩu trang. Vì thế chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm từ các bạn.

Hội thảo “ứng phó với tình huống khẩn cấp

Bạn đã chuẩn bị gì để ứng phó với thảm họa như động đất, hỏa hoạn, lũ lụt, lở đất? Sẽ yên tâm hơn nếu bạn được tập huấn và trang bị đầy đủ để sẵn sàng ứng phó nếu không may có thảm họa xảy ra.

Hãy đến với hội thảo để học những từ tiếng Nhật cần thiết trong những tình huống khẩn cấp, cũng như học về các mối nguy hiểm có khả năng xảy ra khi có thảm họa. Mọi thông tin sẽ được cung cấp đến bạn một cách dễ hiểu nhất và cũng sẽ được dịch sang tiếng Anh.



Hãy tham gia hội thảo của chúng tôi cùng với các thành viên người Nhật trong cộng đồng của chúng ta và học cách chuẩn bị để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

Thời gian	Ngày 17 tháng 2 (T7) 14:00 ~ 16:30
Địa điểm	Aizu Keikodo, tầng 3 phòng 1
Giới hạn	20 người - Chi phí: Miễn Phí
Đăng ký	mail@awia.jp Trước ngày 16 tháng 2 (T6)

Ngày hội thể thao AWIA

Ngày hội thể thao năm nay sẽ có rất nhiều môn thi đấu, tất cả các môn thi đấu đều hoan nghênh ngay cả những người mới thử chơi lần đầu. Hãy đến tham gia ngày hội thể thao và trải nghiệm các trò chơi mới với mọi người.

Thời gian	Ngày 9 tháng 3 (T7) 14:00 ~ 16:00
Địa điểm	Trung tâm cộng đồng Kakujo (Joto-machi, 1- 47)
Giới hạn	20 người
Lệ Phí	Miễn Phí
Đăng ký	mail@awia.jp hoặc Google Form Trước ngày 7 tháng 3 (T5)
Mang theo	Giày đi trong nhà (bắt buộc) * Bạn sẽ không thể tham gia nếu không có giày



↑
Đăng ký bằng
Google Form

ATSUHANA

Tháng này câu lạc bộ hội thoại tiếng Nhật Atsuhana sẽ tạm nghỉ.

Chúng tôi sẽ mở lại câu lạc bộ Atsuhana vào tháng sau, **ngày 9 tháng 3 (T7)**.

Hãy theo dõi bản tin của tháng sau để có thêm thông tin về ngày giờ hoạt động của câu lạc bộ!



Sự kiện trong tháng của Aizu

Lễ hội làm nến truyền thống Aizu

Ngày 9 – 10 tháng 2 (T6 – T7) ~ 17:00 – 20:30

Địa điểm: Oyakuen, Lâu đài Tsuruga-jo

Bạn sẽ được thấy những cây nến vẽ tay được thắp sáng trong khuôn viên của lâu đài, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về đêm. Chủ đề của lễ hội năm nay là “Ánh sáng hoà bình”. Toàn bộ khu vườn quanh lâu đài sẽ được trang trí với những chiếc đèn lồng và đèn đá. Bạn chỉ có thể chứng kiến cảnh này duy nhất một lần trong năm, vì vậy đừng bỏ lỡ! Ngoài ra bạn cũng có thể tận hưởng không khí của các gian hàng tại khu vực chợ đêm của lễ hội.

Thông tin xem thêm tại:

<https://www.aizu.com/erousoku/program.html>

Lễ hội tuyết Ouchijuku

Ngày 10 – 11 tháng 2 (T7 – CN)

Chắc các bạn vẫn nhớ về ngôi làng cổ nổi tiếng Ouchijuku phải không? Trong tháng 2 này sẽ có lễ hội tuyết được tổ chức tại đây. Bạn sẽ được ngắm những chiếc đèn được làm hoàn toàn bằng tuyết. Ngoài ra còn có các buổi biểu diễn cả ngày và cả màn bắn pháo hoa vào buổi tối thứ 7 lúc 18:00. Đừng quên thưởng thức món mì truyền thống negisoba ở đây nhé.

Hãy truy cập vào trang web chính thức của lễ hội để biết thêm chi tiết tại:

<https://ouchi-juku.com/detail/622/news/event-152500.html>

Lễ hội tuyết Tadami lần thứ 51

Ngày 9 – 11 tháng 2 (T6 – CN)

Địa điểm: Gần ga Tadami

Tadami là nơi có tuyết rơi dày nhất ở Aizu. Hàng năm ở đây đều tổ chức lễ hội tuyết với những tác phẩm tuyệt diệu khắc khổng lồ, pháo hoa trên tuyết, những màn biểu diễn và còn hơn thế nữa. Năm nay là lần thứ 51 lễ hội tuyết Tadami, bạn hãy đến lễ hội và tận hưởng phong cảnh tuyết tuyệt đẹp trên chuyến tàu Tadami.

Thứ 6: Buổi tổng duyệt trước lễ hội.

Thứ 7 và CN: Lễ hội chính

Thông tin xem thêm tại:

<https://tadamisnowfes.com/>

* Có hai cách đến lễ hội Tadami

Tàu: Tadami Line (~ Khoảng 2 giờ 50 phút từ ga Wakamatsu)

Ô tô: Đi đường 252 (~Khoảng 1 giờ 50 phút từ Aizuwakamatsu)

Lễ hội tuyết NishiAizu

Ngày 10 – 11 tháng 2 (T7 – CN)

Thời gian: Ngày 10 tháng 2 (14:30 -18:30)

Ngày 11 tháng 2 (10:00 – 15:00)

Địa điểm: Công viên NishiAizu Sayuri (Nishiaizu-machi, Tosejima nishibayashi otsu 2529-10)

Lễ hội ở thị trấn nhỏ NishiAizu sẽ có những màn biểu diễn sân khấu và cuộc thi đá geta (giày gỗ). Tại đây bạn cũng có thể thử lái xe trượt tuyết ngay cả khi bạn chưa từng lái bao giờ chỉ với 3000 yên.

Thông tin xem thêm tại:

<https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/site/kanko/6672.html>



Lễ hội tuyết Show-mura

Ngày 25 tháng 2 (CN)

Địa điểm: Michi no Eki, Karamushi Ori no Sato Showa

Đến lễ hội để tìm hiểu và tham gia vào truyền thống tẩy tuyết trên vải sợi Karamushi được sản xuất tại địa phương. Ngoài ra còn có các màn biểu diễn truyền thống, kéo co trên tuyết v.v.. Bạn cũng có thể kết hợp đến thăm bảo tàng Karamushi vào dịp này và tự tay làm một chiếc lót ly từ vải sợi thực vật Karamushi.

Thông tin xem thêm tại:

<https://showakanko.or.jp/events/snowfes39/>

* Bạn có thể dùng Shuttle Bus miễn phí từ ga Tajima lúc 9:50 (10:50 đến lễ hội)

Chiều về: xe bus khởi hành lúc 13:40 (14:30 về lại gaTajima)

CẦN ĐẶT CHỖ TRƯỚC (bắt đầu từ ngày 1-15 tháng 2)

Liên hệ số điện thoại: 0241-57-3700 (9:00-17:00)

Bản tin của thành phố

Đem đến cho bạn nhiều thông tin hơn

Mỗi tháng một lần, Thành phố Aizuwakamatsu đều cung cấp một bản tin với các thông báo quan trọng, các thông tin về phòng khám ngoài giờ, v.v. Các phần chính của Bản tin Thành phố cũng được dịch sang tiếng Anh.



Hãy truy cập bản tin online tại đây



Bạn cũng có thể đăng ký nhận bản tin in giấy miễn phí

Liên hệ: AWIA (mail@awia.jp) với tên và địa chỉ của bạn để nhận bản tin hàng tháng.



Để xem toàn bộ bản tin bằng tiếng Nhật hoặc 9 ngôn ngữ khác bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Việt, Tiếng Hàn, Tiếng Tây Ban Nha...v.v, hãy tải app Catalog Pocket app để đọc bản tin mọi lúc mọi nơi!